



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ขอรับบุตรบุญธรรม

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๓๐/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวศิริชยาภา ชัยมงคล ผู้ร้อง อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๙๖ ซอยรังสิต-นครนายก ๒๓ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า เด็กชายศิริภัทร ชัยมงคล ผู้เยาว์ ปัจจุบันอายุ ๒ ปีเศษ เป็นบุตรของนางสาวกนกวลี สาเกษ และนายธนพล ชัยมงคล โดยผู้ร้องมีอายุมากกว่าผู้เยาว์ ๒๘ ปี เมื่อผู้เยาว์เกิดได้เพียง ๓ วัน นางสาวกนกวลีก็ได้ทิ้งผู้เยาว์ไปปล่อยให้ นายธนพลและผู้ร้องซึ่งเป็นพี่สาวของนายธนพลเลี้ยงดูผู้เยาว์มาตลอด โดยมีมารดาของผู้ร้องช่วยเหลือ ส่วนญาติฝ่ายนางสาวกนกวลีไม่มีผู้ใดสนใจ ปัจจุบันไม่สามารถติดต่อได้ ภายหลังจากที่มารดาของผู้เยาว์ได้ทอดทิ้งผู้เยาว์ไป ผู้ร้องซึ่งเป็นพี่สาวของนายธนพลได้รับผู้เยาว์เข้ามาอาศัยอยู่กับผู้ร้องและเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ดูแลเวลาเจ็บป่วย มาโดยตลอดตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน จึงผูกพันและเกิดความรักใคร่เอ็นดูเสมือนเป็นบุตรของผู้ร้องเอง เนื่องจากนางสาวกนกวลีและนายธนพล บิดามารดาของผู้เยาว์ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน การที่มารดาของผู้เยาว์ทอดทิ้งผู้เยาว์ไปทำให้ผู้เยาว์ขาดผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย ไม่มีผู้รับอนุญาตเป็นผู้ปกครองในการศึกษาเล่าเรียน และนายธนพลก็กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ ซึ่งผู้ร้องก็เป็นคนจ่ายค่าเทอมให้ ผู้ร้องจึงมีความประสงค์จะรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมเพื่อจะได้เลี้ยงดูและเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ แต่ไม่สามารถติดต่อมารดาของผู้เยาว์มาให้ความยินยอมได้ ผู้ร้องมีฐานะพอจะเลี้ยงดูผู้เยาว์ได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคตและความมั่นคงในชีวิตครอบครัว จึงมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนรับเด็กชายศิริภัทรเป็นบุตรบุญธรรม แต่เมื่อได้ติดต่อนายทะเบียนแล้ว นายทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมให้ได้ เพราะมารดาของผู้เยาว์ไม่ได้ให้ความยินยอม โดยนายทะเบียนแจ้งว่า หากประสงค์จะจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมต้องได้รับคำสั่งอนุญาตจากศาลเสียก่อนจึงจะสามารถจดทะเบียนได้ ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของมารดาผู้เยาว์ในการที่ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กชายศิริภัทร ชัยมงคล เป็นบุตรบุญธรรม โดยในการยื่นคำร้องนี้ได้รับความยินยอมจากบิดาของผู้เยาว์แล้ว ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรม

ศาลนัดไต่สวนในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอารี อารยวัฒน์กุล)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี